



# Giai Đoạn Sơ Khai

## Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam Las Vegas

Nguyễn Ngọc & Huyền Nga

*LTS: qua bài viết: “Tóm tắt giai đoạn sơ khai của Cộng đoàn Công Giáo Việt Nam /LV từ 1985 đến 2000” Ông bà Nguyễn Ngọc & Huyền Nga đã vẽ lên một khung cảnh, một bức tranh nói lên sự sinh hoạt của nhóm nhỏ người Việt Công giáo sùng đạo, yêu mến Chúa, yêu mến Mẹ Maria, cùng sự năng nổ của hai ông bà Ngọc & Nga, cũng như sự thiếu vắng của vị chủ chăn, khiến con chiên tại Las Vegas chịu cảnh bơ vơ, lạc lõng dù đã 15 năm qua nhưng không gây dựng được gì ngoài sự cầu cứu đến các linh mục từ California hay các tiểu bang khác qua giúp dâng thánh lễ các ngày Chủ Nhật, hay giúp về mục vụ cho con chiên tại đây, hay những linh mục như cha Trần, đang làm nhiệm vụ tuyên úy tại Air base Nellis.*

*Nhưng ngài chỉ giúp được cho những thánh lễ lớn như Giáng Sinh, Phục Sinh. Sau này có sự hy sinh của cha Votta, CĐCG/VN mới có thánh lễ hằng tuần, nhưng không được lâu và không qui tụ được đông đảo giáo dân. Ngoài ra còn thiếu hẳn sự tổ chức của các hội đoàn và cơ sở sinh hoạt. Tuy nhiên, đây cũng là những bước khởi đầu để gây sự cảm kích và đánh động đối với Tòa Giám Mục địa phận Las Vegas, nhờ đó Đức Giám Mục Daniel Walsh đã hứa xin một linh mục Việt Nam về giúp cho cộng đoàn. Và cuối cùng năm 2000, linh mục Giuse Nguyễn Đức Trọng đã hy sinh nhận về điều dắt theo lời mời của Đức Giám Mục Daniel Walsh, hầu mở ra một trang sử mới cho cộng đoàn với qui mô, qui hoạch như ngày nay. Kính mời quý vị độc giả tìm hiểu qua những giai đoạn sơ khai qua bài viết dưới đây của ông bà Nguyễn Ngọc & Huyền Nga:*

**1975:-** Chỉ có một số ít gia đình công giáo đến định cư tại thành phố Las Vegas, Nevada trung tâm giải trí của xứ cờ Hoa, do đó các tín hữu phải bắt buộc dự Thánh lễ ở các nhà thờ Mỹ suốt thời gian từ 1975 đến 1988.

**1989:-** Mãi đến năm 1989, Bà Rosalie Ho là người công giáo, chức vụ Coordinator refugee (nhân viên phối hợp đảm trách lo về dân tị nạn của tiểu bang Nevada), liên lạc với Ô. Nguyễn Ngọc đại diện CĐVN/LV hội ý xin

một cuộc hẹn với Đức Giám mục địa phận Las Vegas Daniel Walsh, mục đích yêu cầu Ngài bổ sung linh mục Việt Nam đến phục vụ một giáo xứ Mỹ nào đó hầu săn sóc mục vụ cho con chiên VN (lúc đó số gia đình giáo dân vẫn còn quá khiêm nhường đối với các cộng đoàn khác như Mỹ, Phi.v.v..bởi họ chia nhau sống rải rác khắp nơi trong thành phố, tề tụ đông đảo nhất cũng chỉ khoảng từ 50 đến 70 người).

Do đó Đức Giám mục không thể đáp ứng thỉnh cầu trên, và Ngài chỉ giới thiệu Cha Joseph Trần, tuyên úy không quân tại Nellis Air Force Base, Nevada, mà Ngài biết rõ Cha Trần có thể thỏa mãn phần nào nhu cầu của các tín hữu LV trong đời Sống đạo.



Những Thánh lễ đầu tiên do Cha Joseph Trần tổ chức cho giáo dân VN với các điều kiện chật vật, khó khăn về địa điểm cũng như vấn đề thông báo. Lúc thì mượn một nhà thờ hẻo lánh tại miền North LV, cũng có lúc may mắn được cử hành tại một nhà thờ

khang trang như “Holy Family” ở miền East. Ngoài thì giờ bận rộn lo tinh thần đạo giáo cho binh sĩ không quân Hoa Kỳ, lúc nào Ngài cũng rất sốt sắng trong việc giúp các bí tích tôn giáo cần thiết cho giáo dân.

**1992:-** Cha Joseph chuyển đơn vị khác, con chiên Las Vegas lại bơ vơ, tuy nhiên nhờ hồng ân Thiên Chúa, chúng tôi biết được Cha Chính Xứ Robert Votta nhà thờ St. Anne và bày tỏ nguyện vọng của toàn thể giáo dân VN rất cần được linh mục săn sóc mục vụ trên mọi phương diện quan hệ đến đời sống Kitô hữu.

Ngài thỏa mãn ngay nhu cầu và cho phép sử dụng Nhà nguyện St. Anne mỗi tháng một lần do Ngài Chủ tế Thánh lễ, sau đó Cha Votta nhờ chúng tôi cấp tốc dạy Ngài đọc tiếng Việt về các bài vở nghi thức thiết yếu hầu có thể tự cử hành Thánh Lễ Việt Nam hằng tuần.

(Ông Nguyễn Ngọc và Anh Nguyễn Thanh Mai là người lúc nào cũng túc trực hằng ngày tại nhà thờ kèm tiếng Việt cho Ngài). Chỉ 1 tháng sau, Cha Votta đã đọc khá rành nghi thức hành lễ bằng tiếng VN, bài giảng Ngài luôn soạn trước sẵn và chúng tôi phải dịch lại từng câu từng đoạn để giáo dân thấu hiểu Phúc Âm Chúa. Chị Chanh Turner, Ông Hàng Vinh, Ông Trần Văn Nhẫn là những người giúp thông dịch trong buổi lễ.

Nhờ sự hướng dẫn của Cha Votta và nương nhờ bóng thánh đường St. Anne chúng tôi đã giúp đỡ nhiều anh chị em trở lại đạo, cũng như nhận các bí tích cốt yếu về căn bản đạo Chúa: Nhiệm Tích Rửa Tội, Nhiệm Tích



Hoà Giải, Nhiệm Tích Thánh Thể, Nhiệm Tích Hôn Phối, Nhiệm Tích Xức Dầu Thánh v.v. Vào thời điểm này có nhiều anh chị em nhiệt tình, hăng hái tham gia lý do có chủ chăn, vì vậy chúng tôi tham khảo với Cha Votta thành lập 1 Ban Mục Vụ tạm thời để lo về phần đời sống tinh thần cho các gia đình công giáo.

Những tín hữu được ơn Chúa chia ra phụ trách như sau:

- Ông Hàng Vinh (Đại diện Ban Mục Vụ)
- Ông Võ An (Phó Ban)
- Ông Phan Sỹ (Thư ký)
- Chị Nguyễn Thị Vân (Thủ quỹ)
- Ông Nguyễn Thanh Mai (Phụ trách Giáo Lý)
- Ông Hồ Phát (Phụ trách phụng vụ Thánh Thể)
- Chị Chanh Turner (Phụ trách bài đọc Thánh Thư, thông dịch)
- Ngọc Lan, Thùy N, Thùy Lê, Trâm, Anh, Phương N.(Thánh ca)
- Ông Nhẫn Trần, Ô. Hàng Vinh, chị Chanh Turner, luân phiên thông dịch bài giảng của Cha Votta trong các Thánh lễ.
- Ông Nguyễn Ngọc (Cố vấn) kiêm nhiệm phần Thông Tin & Báo Chí.

**1993.-** Sau một năm hoạt động, toàn bộ thành phần nhiệm kỳ Ban Mục Vụ chấm dứt, Cha Votta ủy nhiệm 03 vị: Ô. Nguyễn Ngọc, Ô. Nguyễn Thanh Mai và Ô. Phan Sỹ tiếp tục điều hành CĐCG.

Trong sự nghiệp Nước Trời, không ai là đầu, chỉ có Thiên Chúa là Cha, Đức Giêsu là Thầy, còn tất cả đều

là anh em, chăm sóc, phục vụ lẫn nhau. Chúa dạy phải làm tôi tớ mọi người, nghĩa là phục vụ vô điều kiện, không vì danh vọng, lợi lộc, mà chỉ vì sứ mạng và bổn phận là con Thiên Chúa.

**1994.-** Vì có Thánh lễ thường xuyên nên thời điểm này giáo dân LV càng tập hợp thêm đông đảo, CĐCG được các tín hữu khắp nơi tự nguyện tích cực tham gia như: Gia đình Ông Trần Trọng Kính và các con: Trần Xuân Ziao, Trần Huân, Mai Hoàng Lan. Gia đình Ô. Trương Tuận, Vinh Nguyễn, Huy Nguyễn. Gia đình chị Thanh Lê, Thanh Mai, và một số khác như các Bà: Mai Lê, Yến Regan, Anh Chị Phan Tín, Đoàn Phát, Phương Vân, Tân Thảo, Toàn Trần, Anh Khoa, Trần Lâm, Bình Vân, Yến Vũ, Nga Lý, Mai Oanh, Tuyết Westerman và một số anh chị em khác phụ giúp.

Dù gặp bao trở ngại, khó khăn trong sự phát triển CĐCG mới chớm nở tại Las Vegas, nhưng mọi người đều đồng tâm nhất trí cùng Cha Votta cố gắng duy trì các Thánh lễ đều hoà, nhất là phát hành Bản Tin Công Giáo “Sống Đạo” hằng tháng do bà Huyền Nga phụ trách phổ biến đến các gia đình giáo dân, cập nhật hoá những tin tức liên hệ đến Thánh lễ, Phúc Âm, Hội Thánh v.v,..

**1995.-** CĐCG/VN/LV mất đi Ông Phanxicô Nguyễn Thanh Mai, người cộng sự đặc lực đã được Chúa cất đi vào ngày 23 tháng 6 năm 1995.

**1997.-** Bất thần trong đêm Giáng Sinh 24 tháng 12 năm 1997, Cha Robert Votta lâm trọng bệnh phải vào nhà thương cấp cứu trong lúc Ngài đang cử hành Thánh lễ cho toàn thể giáo dân tại nhà hội lớn Hall Fadwa Ghanem thuộc nhà thờ St. Anne.

**1998.-** Sau 6 tháng điều trị không kết quả, sáng ngày 14 tháng 6 năm 1998, Ngài bị động mạch máu não nặng và đã được Chúa mở rộng cánh tay đón nhận Cha Votta, vì Cha là người đầy tớ trung thành tốt lành, đáng được lãnh phần thưởng vào nước Thiên Đàng.

Một sự mất mát to lớn đối với toàn thể giáo dân thuộc giáo xứ nhà thờ St. Anne, không có chủ chăn, con chiên CĐCG/VN/LV bơ vơ, lạc loài, đứng ra tan rã ngay, nhưng nhờ ân sủng Thánh Thần Thiên Chúa đổ tràn xuống, nên anh chị em trong Cộng Đoàn cố gắng duy trì

Thánh lễ để phụng thờ Đấng Thiêng Liêng với hình thức mời quý Cha VN từ các tiểu bang khác thay phiên đến cử hành Thánh lễ mỗi tháng một lần tại nhà nguyện của trường Trung học Bishop Gorman, qua sự chấp thuận của Đức Giám Mục địa phận LV và Cha John Andrew Sullivan, JCL tân chánh xứ nhà thờ St. Anne.

Song song với sự tổ chức Thánh lễ hằng tháng và tiếp tục lo tinh thần đạo giáo cho các gia đình công giáo, một vài tín hữu khác như Bà LinDa Treglio Lít, Bà Huyền Nga, Bà Trần Quang sau khi tham dự đại hội lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Đạo Bình Hồn Nhỏ tại Trung tâm Công Giáo Orange County California tháng 10/1998, nhận thức được nguồn gốc, ý nghĩa, giá trị và bản chất ích lợi của tổ chức trên thai nghén bởi niềm ước nguyện của Chị Thánh Tiến sĩ Têrêsa Hà Đồng Giêsu, mục đích tự luyện tập sống thánh thiện theo con đường thơ ấu thiêng liêng, tận hiến cho Tình Yêu Nhân Hậu và làm tông đồ cho tình yêu Chúa, kèm hãm bản thân trong đời sống đơn sơ, phò thác, cậy trông, tự hạ, khiêm nhường, quảng đại, từ bi, bác ái v.v...

Do đó sau khi trở về Las Vegas, hình thành ngay nhóm cầu nguyện Hồn Nhỏ cùng với một số giáo dân thiện chí : Chị Vũ Thị Thanh Lan, các bà : Yến Regan, Định Chavez, Mai Lê, Thanh Lê, Mai, Nho, v.v,... chủ yếu đến từng nhà thăm viếng, tiếp xúc, chia sẻ với các gia đình giáo dân trong tình thân mật, một lòng kính Chúa yêu người, nhất là thường xuyên tổ chức các buổi đọc kinh tại tư gia hiệp thông cầu nguyện theo ý chỉ.

**1999:-** Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam vẫn chưa được giáo phận bổ nhiệm linh mục Việt đến săn sóc mục vụ cho con chiên Las Vegas, mặc dù đã nhiều lần thỉnh cầu từ 1989 đến 1995; bởi năm 1995 Cha Robert Votta vẫn còn tại thế giúp Thánh lễ đều hoà cho giáo dân VN.

**2000:-** Bước vào tân niên, Đại năm Thánh 2000, năm mới, tinh thần mới, nhất là đối với một cộng đoàn công giáo bé nhỏ chưa có chủ chăn, chúng tôi từ trên tới dưới quyết tâm cố gắng đem hết nhân, tài, lực, khả năng, thiện chí ra chung lo phụng thờ Đấng Chí Thiêng và phục vụ ích lợi cho đời Sống Đạo các gia đình công giáo trong sự bình đẳng, không chức vụ.

Do đó, sau khi tham khảo với tất cả mọi người, chúng tôi thành lập nhóm điều hành cộng đoàn không phân biệt già trẻ, cùng nhau đoàn kết cố gắng vượt qua tất cả khó khăn để cùng nhau mong đợi một ngày tươi sáng được Đức Cha chấp thuận gửi linh mục VN đến Las Vegas.

Thành phần gồm:

**Nhóm Điều Hành Trẻ:**

Anh Trần Toàn

**Nhóm Sinh Hoạt:**

Ngân & Gia, Trinh, Thanh, Thịnh

**Nhóm Cầu Nguyện:**

Bà LinDa Treglio Lít

Vũ Thị Thanh Lan, Thanh Lê

**Nhóm Giáo Lý:**

Ô Phan Văn Sỹ và Ô. Trần Quang

**Nhóm Phụng vụ và đọc Thánh thư:**

Ziao Trần, Huân Trần

Mai Hoàng Lan, Chánh Turner.

**Nhóm Thánh Ca:**

Vũ Anh Dũng

**Nhóm Thông Tin Báo Chí:**

Bà Huyền Nga

**Cố vấn:**

Ông Nguyễn Ngọc

Ông Trần Trọng Kính

Ông Phan Văn Sỹ

Chúng ta đã lãnh nhận được hồng ân Chúa, và sau khi đã nhận ân lộc, chúng ta nên hiểu rõ tâm trạng của Thiên Chúa, hãy cùng nối vòng tay hợp hoan trong một lời nguyện “Lạy Cha chúng con ở trên Trời, chúng con nguyện Danh Cha Cả sáng nước Cha trị đến.”

Sau đó, nhờ lòng thành tâm của toàn thể giáo dân cùng hiệp thông cầu nguyện Chúa Mẹ nên phép lạ đã đến. Một tin mới vào cuối mùa Xuân năm 2000, hoa vẫn còn nở rộ đầy yêu mến, và hoa ước vọng đã thành tựu. Đức Giám mục giáo phận Nevada chính thức bổ nhiệm Cha Joseph Nguyễn Đức Trọng đến săn sóc mục vụ thường trực cho con chiên Las Vegas ngay trong năm vào đầu mùa Thu, và từ đó đến nay (2000-2010) Tình Chúa, Mẹ và Tình Người được hoà lẫn trong nhau nơi Đền Thánh Mẹ La Vang linh thiêng, nguy nga, tráng lệ giữa ánh sáng đức tin Thiên Chúa và bóng tối của thành phố tội lỗi, tạo nên một bức tranh tuyệt vời cho một nước Trời tại Las Vegas.